

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด  
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘

## ความหลงกลวงของจิตใจ

ผู้กำกับ จากหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย คอลัมน์วิจารณ์ธรรม ประจำวันพุธ หัวข้อ  
เรื่องว่า เสียงธรรมให้แต่ความชุ่มเย็น

ที่ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2548 คณะศิษย์สายวัดป่าได้  
จัดงานบุญอายุวัฒนะครบ 93 ปี ถวายแด่หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ซึ่งก็  
หมายความว่าหลวงตาท่านเจริญอายุวัฒนะย่างเข้า 93 ปีแล้ว ถ้าจะนับไปถึงการออก  
เทศน์ว่าการอบรมสั่งสอนขัดเกลาให้ประชาชนพลเมืองทั้งหลายเป็นคนดี ให้ดำรงชีวิต  
อยู่ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาก็จะนับได้เกินกว่า 50 ปีเข้าไปแล้ว

ช่วงเวลาแห่งการอบรมสั่งสอนศีลธรรมแก่ประชาชนกว่า 50 ปี นับว่ามากที่สุด  
และนานที่สุด ซึ่งยากนักที่จะมีพระคุณเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปใดจะสามารถปฏิบัติ  
ได้เสมอเหมือนกับองค์หลวงตา และเมื่อมาถึงยุคแห่งความเจริญด้านเทคโนโลยีการสื่อ  
สาร เสียงเทศน์เสียงธรรมของหลวงตาก็แพร่กระจายออกทางสถานีวิทยุชุมชนครอบ  
คลุมไปเกือบทุกหลังคาเรือนทั่วประเทศ

เสียงธรรมสด ๆ ที่หลวงตาท่านเทศน์ทุก ๆ เข้าโดยไม่มีวันหยุด นอกจากจะเผยแพร่  
ออกทางสถานีวิทยุ “เสียงธรรมเพื่อประชาชน” แล้ว ยังแพร่ขยายออกทาง  
อินเทอร์เน็ตให้ผู้คนทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก ได้สดับรับฟังธรรมกันอย่าง  
ทั่วถึง

ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมลูกศิษย์สายธรรมของหลวงตาจึงมีทั้งชาว  
อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว และประเทศอื่น ๆ อีกหลายประเทศทั่วโลก

หลวงตาท่านเทศน์สอนโดยธรรมอย่างตรงไปตรงมา สอนให้รู้จักการฝึกฝน  
ปฏิบัติตนด้วยการเจริญสมาธิภาวนา เมื่อผู้ได้ฟังธรรมมีความเคารพเลื่อมใสในองค์  
หลวงตาแล้ว ทุกคนก็จะหมั่นรักษาศีล ไม่กล้ากระทำความบาป ไม่กล้าที่จะเบียดเบียนข่มเหง  
รังแกผู้อื่น ยังส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในสังคมเดียวกับลูกศิษย์ของหลวงตาประสบแต่ความร่ม  
เย็นเป็นสุข และไม่เพียงแค่นั้น แม้แต่ผู้ที่ไม่เคยสดับรับฟังธรรมของหลวงตาเลยอีก  
จำนวนหลายล้านคน ก็ยังพลอยได้รับอานิสงส์จากคณะศิษย์ของหลวงตาไปด้วยอย่าง  
ถ้วนหน้า

เนื่องจากคณะศิษย์ผู้ได้ฟังธรรมของหลวงตา มักจะขอถวายปัจจัยบูชาธรรมกัน

ทุกวัน ในบางรายจะถวายเป็นหมื่นเป็นแสนบาท ปัจจุบันุชาธรรมเหล่านี้หลวงตาท่านจะนำไปช่วยจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือตรวจตา เครื่องมือผ่าตัด เครื่องเอกซเรย์ รถพยาบาล เตียงคนไข้ และสร้างตึกสร้างอาคารให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ถ้าจะนับทั้งหมดแล้วก็ไม่น้อยกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ นี่คือนิสงส์ที่ประชาชนคนไทยได้รับจากการแสดงธรรมของหลวงตา

มีใครบ้างที่ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล ??

แต่ก็เป็นที่น่าเสียใจยิ่งที่คนในฟากรัฐบาลบางคน กลับมองเห็นการแสดงธรรมของหลวงตาเป็นพิษเป็นภัยต่อสังคม มองว่าการถ่ายทอดเสียงธรรมออกทางสถานีวิทยุชุมชนเป็นการรบกวนคลื่นวิทยุการบิน กวนคลื่นสถานีหลัก รบกวนทีวี ถึงกับทำหนังสือราชการข่มขู่หลวงตาหลายครั้งว่าจะต้องจัดการอย่างเฉียบขาด

เพื่อให้เป็นที่เข้าใจในการใช้ความถี่คลื่นวิทยุ “พล.อ.อ.วีรยุทธ ณะเปารยะ” อดีตนักบินรบแห่งกองทัพอากาศไทย ท่านได้ให้ข้อมูลแก่ “ณ. หนูแก้ว” ว่า คลื่นวิทยุที่นักบินเขาใช้ติดต่อกับภาคพื้นดินหรือท่าอากาศยานต่าง ๆ จะอยู่ในคลื่นความถี่ระหว่าง 118.1 ถึง 120.0 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นไป ส่วนคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุชุมชนจะอยู่ในช่วงความถี่ระหว่าง 78.5 – 108.0 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งเรียกว่าเป็นคลื่นความถี่ต่ำ ทั้งสองคลื่นนี้จะไม่สามารถส่งคลื่นรบกวนกันได้เลย จะเกิดสัญญาณคลื่นสั้นบ้างก็ในขณะที่เครื่องบินกำลังจะขึ้นลง แต่ก็ไม่ถึงกับจะเกิดอันตรายอะไร เพราะถึงอย่างไร “สหพันธ์การบินสากล” หรือ ICAO. หรือ FAA. จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยทุกสนามบินทั่วโลกอยู่แล้ว

สถานีวิทยุชุมชนบางสถานีส่งคลื่นกำลังแรงขนาด 5 – 10 กิโลวัตต์ แต่สถานีวิทยุของรัฐบาลก็มีหลายสถานีที่มีกำลังส่งแรงถึง 20 – 30 กิโลวัตต์ มากกว่าวิทยุชุมชนหลายเท่าตัว

แล้วไอ้คลื่นวิทยุที่รบกวนวิทยุการบินนั้น มันเป็นคลื่นกำลังส่งของรัฐบาลเอง หรือเป็นคลื่นของวิทยุชุมชน ??

ณ. หนูแก้ว

หลวงตา ที่เขาออกหนังสือพิมพ์นี้ก็เป็นธรรม ที่ออกมาเป็นแง่เป็นทางต่าง ๆ ส่วนมากจิตใจของคนทีเห็นว่าที่ใดเป็นภัยอย่างนั้นะ ผิดถูกชั่วดีก็จะเหมาพวกนั้นเป็นภัย ๆ เลยก็มี เช่นอย่างที่ว่าเกี่ยวกับรัฐบาลห้ามวิทยุว่าไปรบกวนวิทยุการบิน มันก็ไม่ใช่ความจริงอย่างเดียว พวกที่คอยส่งเสริมให้ทั้งทางชาติทางศาสนาแตกแยกกันนี้มี

เป็นความผิดสำหรับพวกนี้ แห่เข้าไป ๆ เวลาสืบสาวเข้าไปจริง ๆ ทางรัฐบาลไม่รู้เรื่อง นั้นมีนะ เพราะเราพูดอะไรเราพูดด้วยความเป็นธรรมจริง ๆ ไม่ใช่พูดว่าพวกนั้นเป็นภัย พวกนี้เป็นคุณ เราไม่ได้เอาอย่างนั้นนะ ใครผิดใครถูกว่าไปตามหลักเกณฑ์ อย่างที่กล่าวมาเกี่ยวกับเรื่องวิทยุนี้ สอบเข้าไปหาทางรัฐบาลไม่มีก็มี มันเสกสรรปั้นขึ้นมาให้คนแตกแยกกันก็มี

เพราะฉะนั้นเราจึงยังไม่ตำหนิติเตียนว่าจะผิดไปตามคำออกมาที่เขาโฆษณา เหมือนว่าโจมตีกัน เป็นอย่างนั้นละ เพราะเราฟังเป็นธรรมจริง ๆ เราไม่ได้มีเอินมีเอียงอะไรทั้งนั้น นี่เป็นความผิดพลาดของประชาชนผู้ใดก็ตามที่ไม่หวังดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มันไปยุแห่ให้แตกจากกันก็มี โดยอาศัยเหตุการณ์เล็กน้อยเท่านั้น มันไปทำให้แตกก็มี เราจึงไม่ควรจะเชื่อเสียทีเดียว ให้พิจารณาเหตุผลต้นปลายให้ดีทุกอย่าง ๆ สำหรับหลวงตานี้เรียกว่าเต็มหัวใจนี้เป็นธรรมอยู่แล้ว ไม่มีอะไรกับใครเลย ถึงจะว่าขนาดไหนหนักเบาเล็กน้อย ก็มีแต่ชะแต่ล้างทั้งนั้นไม่มีทำลาย กรุณาทราบเอาไว้

เรื่องธรรมนี้เรายอมรับว่ากระจายออกไปมากเวลานี้ กระจายออกไปเยอะจนกระทั่งเมืองนอกก็มี ก็เสียงธรรมแห่ล่อออกไป ธรรมออกที่ไหนชุ่มเย็น ๆ เพราะฉะนั้นธรรมจึงควรได้รับการบำรุง ทางศาสนาก็บำรุงขึ้นไป ทางชาติก็บำรุง นี้ถูกต้องดีงามอย่าทำลาย ศาสนาทำลายตัวเองก็มี ชาติทำลายก็มี มันสองอย่าง การทำลายนี้ถือว่าเป็นข้าศึก ผู้ทำลายศาสนาอยู่ในวงศาสนานั้นก็คือเทวดาในวงศาสนา ทางโลกก็ตามถ้าใครไปทำลายศาสนาแล้ว เรียกว่าผู้นั้นเป็นผู้ทำลาย

แล้วก็ยื่นเข้ามาหาตัวของเราทั้งหลายที่นั่นฟังเทศน์อยู่เวลานี้ มันทำลายศาสนา หรือส่งเสริมศาสนาก็ไม่รู้ แล้วศาสนาอยู่กับใครมันก็ไม่รู้อีกนะ ศาสนาก็อยู่กับทุกคน ๆ ความคิดการพูดการกระทำทุกอย่าง ถ้าเป็นความผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้า เรียกว่าทำลายศาสนา ผู้ใดทำผู้นั้นเป็นผู้ทำลาย คิดไม่ดีอยู่ภายในใจก็เป็นการทำลาย ศาสนาคือตัวเองอยู่ในใจ พูดออกมาก็เป็นการทำลายศาสนาด้วยวาจา กระทำลงไปก็เป็นการทำลายศาสนาด้วยการกระทำ มันออกจากบุคคล ๆ แต่ละคน ๆ พวกเรานี่ทำลายศาสนาหรือส่งเสริมศาสนาก็ดูเอาอีกทีนะ ว่ากว้าง ๆ ว่าทำลายศาสนาหรือส่งเสริมศาสนาตั้งแต่ภายนอกอย่างเดียว ให้มาดูตัวของบุคคลแต่ละคน ๆ เรานี้แหละรวมแล้วเป็นศาสนา รวมแล้วเป็นโลก ให้ดู

ตัวของเราเองถ้าคิดไม่ดี ให้พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงทางคิดไม่ดีนั้นออกเสีย เอาความดีเข้ามา พูดไม่ดีก็อย่าพูด การกระทำอะไรที่เป็นภัยต่อตนและส่วนรวมแล้วอย่าทำ นี่เป็นผู้รักษาศาสนา เข้าใจหรือ ว่ามาวัด มารักษาศาสนาหรือมาทำลายศาสนาก็ไม่

ทราบนะ อยู่ในวัดนี้ก็เหมือนกัน ถ้าว่าไม่มีการทำลายศาสนา ครูอาจารย์ดูว่ากล่าวอยู่ทุกวัน ๆ บางทีไล่ออกจากวัดก็มี ไม่มาทำลายท่านจะไล่ออกทำไม นี่ก็ยังมีพวกทำลายศาสนา อยู่ในวัดนี้ก็มี ให้แยกเข้ามาละเอียดเข้าไปถึงตัวเองซิ

ศาสนานี้เรียกว่าสุดยอดแล้วนะพี่น้องทั้งหลาย เราประกาศออกเลยทีเดียว พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วหาที่ค้านไม่ได้เลย เราปฏิบัติพุทธศาสนาตั้งแต่วันออก ก้าวขึ้นเวทีนี้เอาจริงเอาจัง ปฏิบัติกรรมฐาน เวลาเรียนก็เป็นธรรมดา ตำรับตำราท่านก็พูดไว้โดยถูกต้องทุกอย่างนั่นแหละ แต่หัวใจของเรามันสกปรก มันไปทำตำราให้เลอะ ๆ เทอะ ๆ เอาแง่สงสัยต่าง ๆ เข้าไปตีตำรา ๆ ว่าบาปมี นี่ตำราท่านบอกบุญมี ตำราท่านบอกไว้โดยถูกต้องแล้ว ศาสดาองค์เอกเป็นผู้แสดงออกมาว่า บาปมีบุญมี นรกมีสวรรค์มี พรหมโลกมี นิพพานมี เปรตผีประเภทต่าง ๆ ทั่วแดนโลกธาตุนี้มี นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้แจ้งแทงทะลุ เรียกว่า โลกวิทู ตลอดทั่วถึง รู้แจ้งแทงทะลุตลอดทั่วถึง แสดงไว้โดยถูกต้อง

แต่พวกเราที่อ่านเข้าไปนี้ มันเอาบุตรเอาคุณไปโปะไปทาไปหมด บาปมีหรือไม่มีน้ำ นี่อันหนึ่งหนักกว่านั้นก็ว่าบาปไม่มี บุญมีหรือไม่มีน้ำ หนักกว่านั้นก็ว่าบุญไม่มี สุดท้ายก็กลับไปหมดที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ด้วยความถูกต้อง มันเอาความสกปรกรกรุงรังที่เป็นของปลอมไปกลบ ๆ ไว้หมด เอาตั้งแต่ของปลอมออกมาใช้ให้เป็นทองคำทั้งแท่ง มันจะเป็นได้ยังไง กองมูตรกองคูเป็นทองคำมีอย่างเหอ ทองคำต้องเป็นทองคำ นี่ละความสกปรกโสมมในหัวใจของสัตว์โลก แม้อ่านหนังสือธรรมะก็ไปค้านธรรมะ อ่านอะไรเรื่องอะไรเป็นความจริง มันไปหาคัดค้านต้านทานลบล้างไปหมด นี่คือความหลอกลวงของจิตใจแต่ละคน ๆ

นี่เวลาเรียนไปมันก็มีแบบนี้ อ่านไป ๆ ส่วนเชื่อนี่เชื่อสำหรับเราเองคือหลวงตา บัวหรืออิตาบัว พูดให้ชัด ๆ อย่างนี้ละ อ่านไป ๆ ความเชื่อนั้นมีมาก แต่ความไม่เชื่อมันแอบกินอยู่นั่นแหละ ก็ต้องลากคอมันออกมาซิความไม่เชื่อ คือเชื่อว่าบุญมีอย่างนี้ หลักใหญ่เชื่อว่าบุญมี หลักเล็ก ๆ น้อย ๆ มันว่ามีเหอ นั่นเห็นไหม บาปมีนี่หลักใหญ่เชื่อแล้วว่าบาปมี เหอ บาปมีจริง ๆ เหอ นี่แอบกินนะ ตลอดถึงนรกสวรรค์ นิพพาน มีจริง ๆ เหอ มีจริง ๆ เหอ ในส่วนใหญ่ของเราเชื่อนะ แต่ส่วนย่อยมันแบ่งกิน ๆ อยู่ในนั้น เราอ่านหัวใจเราเองนะมาให้พี่น้องทั้งหลายทราบ

เราเป็นผู้มุ่งธรรมมุ่งธรรม ปฏิบัติธรรม แล้วมันไปแบ่งกิน จนกระทั่งถึงนิพพาน หัวใจมุ่งต่อนิพพานอย่างหนักหน่วง แล้วนิพพานมีจริง ๆ เหอ ฟังซินะ เอ้า ถ้าหากว่านิพพานมีจริง ๆ แล้วเราจะเอาให้เต็มความสามารถ เอา คอขาดไปเลย วาจันนะ ขอให้

เป็นที่แน่ใจว่านิพพานมีจริง อย่างไรก็ตามก็ไม่ถอย จะเอานิพพานให้ได้ มองไปก็ไปเห็น หลวงปู่มั่น หลวงปู่มั่นนี่ชื่อเสียงท่านโด่งดังมาตั้งแต่เราเป็นเด็ก กระทั่งอนโลกมานาน ที่นี้เราจะไปตัดสติใจเรากับหลวงปู่มั่น วังนั้นะ ในตำรับตำราอ่านมาเอาตัดสติใจไม่ได้ นะ เห็นไหมล่ะ จะเอาท่านหลวงปู่มั่นมาตัดสติ นี่เป็นองค์พยานปัจจุบันเห็นต่อหน้าต่อตา ไปท่านก็ใส่เปรี้ยว ๆ เลยจริง ๆ สมเจตนาที่เรามุ่ง เหมือนว่าท่านกางเรดาร์ไว้เรียบร้อยแล้ว

พอเข้าไปท่านก็เปรี้ยว หือ ท่านมาหาอะไร ท่านมาหาบุญหามรรคผลนิพพานที่ ไหน ไส้เข้าไป ๆ ท่านก็กว้านออกมาหมด ปิดหมดเลย ไม่มีอยู่ที่ไหนโดยประการทั้งปวง มีอยู่ที่ใจ กิเลสมีอยู่ที่ใจ ธรรมมีอยู่ที่ใจ ให้ท่านชูดคันลงที่นี้ด้วยจิตตภาวนา พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยจิตตภาวนา สาวกทั้งหลายตรัสรู้ด้วยจิตตภาวนา ท่านไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้ บรรลุด้วยไขว่คว่ำลม ๆ แล้ง ๆ นะ เอลงตรงนี้ นี่ท่านสอนนะ เอลงจิตตภาวนานี้ละ จะเบิกออกให้เห็น บาปก็เห็น บุญก็เห็น กิเลสประเภทต่าง ๆ ตลอดถึงธรรมที่สูงที่สุด วิมุตติพระนิพพาน จะเห็นที่ตรงนี้ เอาให้ตี

เราฟังทุกอนุกระเบียดไม่ให้ขาดไปได้เลย ฟังทุกกิติทุกกิติ ๆ หายสงสัย นี้ละเรียกว่าสมแล้วที่ว่า เราจะไปปลงความสงสัยนี้ให้หมดกับหลวงปู่มั่น ไปก็ปลงจริง ๆ ท่านก็ใส่เปรี้ยว ๆ พอออกมาแล้วเดินไปยังไม่ถึงกุฏิ คือฟังธรรมะนี้อย่างถึงใจแล้วนะ ท่านพูดอย่างถึงใจ ๆ เหมือนที่ท่านเอาเรดาร์กางไว้เลย เราเข้าเรดาร์ท่าน ท่านก็ใส่เปรี้ยว ๆ สับย่ำเป็นลาบออกมา เดินไปถึงกุฏิ ฟังเรียกว่าตัวพองหมดเลย ฟังอย่างถึงใจหายสงสัยทุกอย่างแล้ว เรื่องบาป บุญ นรก สวรรค์ ย่อย ๆ เหล่านี้หายสงสัย นิพพานที่เป็นจุดใหญ่มีความสงสัยแทรกอยู่นั้น หายสงสัย

พอออกมา เอละวันนี้ได้ฟังเทศน์ถึงใจแล้ว สมใจที่เรามาหาหลวงปู่มั่นเราแล้ว คราวนี้ ที่นี้เราจะจริงไหม ถ้ามเจ้าของนะ ออกทันทีเลย ต้องจริง คือเราจะจริงไหม ที่ท่านพูดนี้หายสงสัยทุกอย่างแล้ว ที่นี้เราจะจริงไหม บอกว่าต้องจริง ไม่จริงต้องตายเท่านั้น นั้นฟังซินะ คำว่าตายเท่านั้นนี่ละมันสละทุกอย่าง เรื่องความพากความเพียรเราไม่อยากจะพูด เฉียดสลบ ๆ แต่ไม่เคยสลบเราก็บอกไม่เคยสลบ พัดกับกิเลสนะ เมื่อความเชื่อมรรคผลนิพพานถึงใจแล้ว จะทุกข์จะยากลำบากลำบากอะไรไม่เห็นเป็นอุปสรรคนะ จิตนี้มันตั้งใส่นิพพาน ฟุ้ง ๆ อะไรทุกข์ยากลำบากไม่เห็นเป็นอุปสรรค เหยียบไปได้ ๆ จนฟุ้งลงไปทะเล

ที่ว่ามรรคผลนิพพานมีหรือไม่มีน้ำ พอไปฟังพ่อแม่ครูจารย์มั่นตีตราปั๊งบั้งแล้วมีนั้น เราก็ดปฏิบัติตัวเองเข้าไปอีก ชัดเข้าไป ๆ มันก็เห็นจริง ๆ สุดท้ายโลกธาตุนี้ห้วนไหว

เลย กระจ่างแจ้งขึ้นมา นิพพานมีหรือไม่มีที่นี้ นั่น มันลงถึงขนาดที่ว่า หือ พระพุทธเจ้า ตรัสรู้-ตรัสรู้แบบนี้ละหรือ ๆ เห็นไหม เวลามรรคผลนิพพานได้ปรากฏเต็มหัวใจแล้ว สงสัยหรือไม่สงสัยก็ฟังเอาซิ พระพุทธเจ้าตรัสรู้-ตรัสรู้แบบนี้ละหรือ ๆ มันประจักษ์อยู่ในหัวใจของเราในขณะที่ฟ้าดินถล่ม คือกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจโดยสิ้นเชิง ธรรมแท้เป็นอย่างไรแหละหรือ พระสงฆ์แท้เป็นอย่างไรแหละหรือ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไร นี่เป็นแล้วในหัวใจ ไปถามใครที่ไหน

ที่นี้คำว่ามรรคผลนิพพานมีหรือไม่มี หายสงสัยหมดเลย นี่ปฏิบัติเข้าถึงจริงจัง แล้ว ธรรมเหล่านี้ละออกมาสอนพี่น้องทั้งหลาย ออกมาจากแบบนี้เอง ตั้งแต่แบบที่ว่า นิพพานมีหรือไม่มีน้ำ เรื่อยมา ๆ โดยลำดับ จนกระทั่งถึงฟ้าดินถล่ม คำว่าฟ้าดินถล่ม นั้น กิเลสกับจิตกับธรรมพัดกันบนเวทีคือหัวใจ ขาดสะบั้นลงไปในเวลานั้นเป็นฟ้าดินถล่ม ความจริงฟ้าดินเขาก็อยู่ของเขา แต่ระหว่างขั้นกับจิต ธาตุขั้นธัไหวที่เดียวนะ ธาตุขั้นของเรานี้ไหว ผิงเลยที่เดียวธาตุขั้น นั้นอำนาจของกิเลสกับธรรมขาดสะบั้นจากกัน

นั่นละคำว่าฟ้าดินถล่ม คือระหว่างกายกับจิตนี้มันกระเทือนมากที่สุดเลย ผิงทันที จึงบอกว่าฟ้าดินถล่มก็ไม่ผิดนะ ตั้งแต่นั้นมาแล้วพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไร นี่มันเป็นแล้ว เราเคยรู้เมื่อไรแต่ก่อนว่า พระพุทธเจ้าเป็นอย่างไร ตั้งแต่รู้จักเพียงสภาวะมา พุทโธ ธัมโม สังโฆ ดิดหัวใจมา จนกระทั่งถึงขณะนั้นละ ขณะที่ว่า เหนอ พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรัสรู้แบบนี้แหละหรือ ๆ ถึงขณะนั้น ละ พุทโธ ธัมโม สังโฆ หายเงิบ เข้ามาเป็นอันเดียวกันหมด ธรรมทั้งแท่งเลย เป็นธรรมธาตุ

เหนอ พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ตรัสรู้แบบนี้แหละหรือ อย่างที่มันเป็นอยู่ในหัวใจเดี๋ยวนี้ นั่น พระธรรมแท้เป็นอย่างไรแหละหรือ เป็นอยู่ในหัวใจนี้ นั่น พระสงฆ์แท้เป็นอย่างไรแหละหรือ เป็นอันเดียวกันแล้วนั้น พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไร เป็นแล้วนั้น พุทโธ ธัมโม สังโฆ เป็นอันเดียวกันแล้ว เป็นธรรมแท่งเดียวแล้ว แล้วไปถามใคร เราพูดจริง ๆ เริ่มมาตั้งแต่ออกปฏิบัติเอาพ่อแม่ครูจารย์มันเป็นตัวประกันที่เดียวละ จากนั้นมาก็พืด ที่นี้ธรรมชาตินี้เป็นตัวประกันเลย ในหัวใจนี้เป็นตัวประกัน สามแดนโลกธาตุนี้จำไปหมดแล้ว หายสงสัยจากธรรมพระพุทธเจ้า นี่แหละเรียกว่าธรรมแท้เป็นอยู่ที่ใจ ไม่ต้องไปถามใคร ไม่เอาใครมาเป็นพยาน

พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นสอนโลกได้สามแดนโลกธาตุ นี้ผิงขึ้นมาในหัวใจนี้ไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้า การแนะนำสั่งสอนประชาชนพลเมืองที่

ไหนก็ไม่ต้องไปทูลถามท่าน เต็มภูมิอยู่ในหัวใจตามวาสนาของแต่ละท่าน ๆ ที่จะสอน โลกนะ นั่นเห็นไหมล่ะ ขอให้ธรรมเกิดขึ้นที่ใจเถอะ เวลานี้มันมีแต่บุตรแต่คุณ ชี้โลก ชี้ โกรธ ชี้หลง ครอบอยู่ในหัวใจ ธรรมแท้เกิดไม่ได้ ไม่มี มีแต่สิ่งเหล่านี้ออกหน้าออกตา ความโลภจะเอาให้โลกนี้พินาศฉิบหายด้วยความโลภ ได้เท่าไรไม่พอ ๆ จนกระทั่งเจ้า ของตาย ความไม่พอก็มีอยู่ในหัวใจ ความโกรธ ความเคียดแค้น ราคะตัณหาแม้แต่ความ ไม่พอ ๆ ทั้งนั้น นี่คือพินคือไฟ นี่ตัวบุตรตัวคุณ ชี้โลก ชี้โกรธ ชี้ราคะตัณหา อยู่ในหัวใจ เปิดเหล่านี้ออกหมดแล้วจ้ำขึ้นมาแล้วเป็นอย่างไรที่นี้ทองคำทั้งแท่ง นั่นละพระพุทเจ้า ท่านเลิศ พระสงฆ์สาวกท่านเลิศอย่างนั้น

ศาสนาของพระพุทเจ้านี้เป็นศาสนาที่ยืนยันมาตั้งกัปตั้งกัลป์แล้ว ยืนยันความจริง ความเลิศเลออยู่ที่นี้หมด ขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปปฏิบัตินะ อย่าให้กิเลสมัน หลอกมันหลอนอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดี มันจะตายทิ้งเปล่า ๆ นะ ให้เอาธรรมที่เป็นของจริง มาปฏิบัติ ดีไม่ดีท่านสอนอย่างไร เราเป็นคนหูหนวกตาบอด ท่านเป็นคนหูดีตาดีฟัง เสียงท่าน ท่านดึงไปเอาไป อย่าฝืนท่าน เจอแน่ ๆ ไม่สงสัยเรื่องความจริง ไม่มีอะไรที่จะ เลิศยิ่งกว่าพุทธศาสนา เราที่มาพูดนี้ออกมาจากเวทิต์ ขึ้นเวทิต์พึดกับกิเลสขาดสะบั้นลงไป แล้วไม่มีอะไรสงสัย ความที่จะทำให้สงสัย หรือเป็นอุปสรรคขัดข้องต่าง ๆ มีแต่กิเลสทั้ง นั้น เมื่อกิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วว่างไปหมด โลกธาตุนี้ สุญญโต โลกก็ ว่างไปหมด สุญญ ไปหมด ไม่มีอะไรเข้ามาผ่านจิตเลย นั่นเรียกว่าจิตตวิมุตติ พวกกันจำเอานะ วันนี้พูด เพียงเท่านี้ละ วันละเล็กน้อยไม่มาก จำเอา

**ผู้กำกับ มีปัญหาธรรมะจากอินเทอร์เน็ตครับ**

หลังจากลูกได้นั่งสมาธิเสร็จ ลูกยังกำหนดดูลมหายใจเข้าออกทำความเข้าใจรู้สึกตาม ลมหายใจตลอด ซึ่งทั้งคืนลูกรู้สึกตัวตลอดในลมหายใจเข้าออก ลูกอยากกราบเรียน ถามหลวงตาเจ้าค่ะว่า ลูกกำหนดมากไปหรือเปล่า เพราะบางที่ที่ลูกกำหนดอยู่นั้น ลูก จะปล่อยวางให้ลมหายใจว่าง เพื่อจะได้พักหลับบ้างแต่เมื่อจะปล่อยวาง สติจะจ่อที่ลม หายใจตลอด จนลูกจะไม่ได้นอนเกือบทั้งคืน ลูกควรปฏิบัติเช่นไรเจ้าค่ะ จากหลานที่รัก และเคารพองค์หลวงตาอย่างสูงสุด (จาก ปาวิตา)

หลวงตา ไม่ได้นอนเพราะดูลมหายใจ ไม่มากไป เวลามันจะตายมันจะบอกตัว เอง เข้าใจไหม เรบอกอย่างนี้บอกอย่างไม่มากไป ถ้ามันจะตายจริง ๆ ไม่มีใครจะรู้ตัว เองได้ยิ่งกว่าเรา ถ้าวามากไปมันจะนอนวันยังค่ำ อันนี้ไม่มากไปนะนี้ นอนวันยังค่ำคืน ยังรุ่ง ไม่กินข้าวก็ได้ อันนี้ไม่มากไป ถ้าวามากไปหน่อยมันจะลงจุดนี้ เอาฟาตลงไป เข้าใจไหม ความตายอยู่กับเรา เขากำหนดอะไร เรายังไม่ได้ย้าอีก เราติดใจอยู่กับคนนี้นะ

เอาอ่าน

ผู้กำกับ หลังจากลูกได้นั่งสมาธิเสร็จ ลูกยังกำหนดดูลมหายใจเข้าออกทำความเข้าใจ รู้สึกตามลมหายใจตลอด ซึ่งทั้งคืนลูกรู้สึกตัวตลอดในลมหายใจเข้าออก ลูกอยากกราบเรียนถามหลวงตาเจ้าค่ะว่า ลูกกำหนดมากไปหรือเปล่า เพราะบางที่ที่ลูกกำหนดอยู่นั้น ลูกจะปล่อยวางให้ลมหายใจว่าง เพื่อจะได้พักหลับบ้างแต่เมื่อจะปล่อยวาง สติจะจ่อที่ลมหายใจตลอด จนลูกจะไม่ได้นอนเกือบทั้งคืน ลูกควรปฏิบัติเช่นไรเจ้าค่ะ จากหลานที่รักและเคารพองค์หลวงตาอย่างสูงสุด

หลวงตา ลมหายใจถึงจะกำหนดรู้กันอยู่ ระยะที่ชั้นมันจะพักตัวมันก็เปลี่ยนของมันบ้างในขณะนั้นหลับได้อยู่นะ เหล่านี้เราผ่านมาทั้งนั้นแล้วนี่นะ เอาเสียจนกระทั่งกลางคืนทั้งคืนนอนไม่หลับเหมือนกัน กลางวันมันยังจะไม่หลับอีก หมุนตัว ๆ เวลาธรรมทำงานโดยอัตโนมัติ แก๊กเลสโดยอัตโนมัติ มันจะไม่หลับไม่นอน จนกระทั่งไปหาพ่อแม่ครูจารย์ คือที่แรกเราติดสมาธิ นั่งทั้งวัน แน่ว ไม่มีอะไรในโลกนี้ เหลือแต่ความรู้ที่เด่น นี้เรียกว่าติดสมาธิแล้ว เล่าให้ท่านฟัง นี่ท่านไล่ออกจากสมาธิ ออกมาทางด้านปัญญา

เวลาออกทางด้านปัญญาแล้วหมุนตัว เลยไม่หลับไม่นอน กลางคืนตลอดรุ่งไม่หลับเลย กลางวันกลางวันยังจะไม่หลับอีก มันจะตายแล้ว ขึ้นไปหาท่าน ท่านบอกว่ามันเลยเถิด แล้วทำไงที่นี้ ให้พักผ่อนบ้าง ไม่พักผ่อนไม่ได้ เราจึงได้มากำหนดที่อื่นที่ใดไม่เอา ปัญญาที่มันหมุนตัว ๆ เป็นธรรมจักร หดย่นเข้ามา ลากเข้ามา ๆ อยู่กับพุทโธคำเดียว เอา ๆ ที่นี้ให้อยู่กับพุทโธคำเดียว สุดท้ายเอาพุทโธบังคับให้อยู่ เรื่องสติปัญญามันจะหมุนของมันตลอด เลยให้มันยับยั้งกันด้วยพุทโธ มันจะคิดเรื่องอะไรก็ตาม จะเอาพุทโธเป็นหลักจิตยึดรู้อยู่นี้ พุทโธ ๆ หลับได้

อันนี้ก็ควรจะยึดอะไรเป็นหลักให้หลับได้ก็ได้ มันไม่หลับตลอดคืนเธอ (เขาบอกอย่างนั้นละครับ) เราจะเปลี่ยนจากลมหายใจเข้ามาหาพุทโธก็ได้ เพื่อจะเห็นวรรคตอนของมันที่พักที่อยู่หลับ แยกอย่างนี้ลองดูของเราเรื่องปัญญามันหมุนตลอด แล้วยับยั้งกันด้วยพุทโธ ไม่ให้เอาอะไร เอาพุทโธเพื่อให้หลับนอนได้ มาอยู่ที่นี่หลับได้ ถ้าเอาปัญญาหมุนตลอดฆ่ากิเลส ๆ สุดท้ายก็จะฆ่าตัวด้วย ด้วยความไม่รู้จักประมาณ นี่เอาอย่างนั้นนะ ให้อยู่กับพุทโธ ๆ โดยเฉพาะนี่ก็ได้ เอลองดูนะ

วิธีนี้เป็นวิธีหนึ่ง เราก็ไม่เคยทำอย่างนี้ แต่มันก็คล้ายคลึงกัน เปลี่ยนแปลงจากทางด้านปัญญาที่หมุนตัวตลอดเวลาให้มาอยู่กับพุทโธแล้วไม่หมุน หลับได้ แน่ ๆ ถ้าอยู่กับอันนั้นไม่หลับ หมุนเข้ามาอยู่กับพุทโธ ให้อยู่จุดเดียวหลับได้ นี่กำหนดอานาปานสติ



อาจจะมีความพิสดารแยกคายอยู่ในลมหายใจก็ได้ มันจึงทำให้เพลินอยู่ในนั้น ไม่หลับ อันนี้ยื่นเข้ามาหาพุทธโธนะ แล้วหลับ เอาละผ่านไปได้ที่นี้ คือมันจุดเดียวพุทธโธ ไม่เคลื่อนไม่ย้ายไปไหน พุทธโธ ๆ หลับได้ คนนี้น่าฟัง เข้าแก้ปของนักภวานา เข้าใจไหมแก้บ พวกนี้ไม่รู้จักแก้จักกับอะไรเลย มันเชื่อจะตาย

ผู้กำกับ (ผู้กำกับการกองบิน ๒๓ มากกราบนมัสการขอความเมตตาอนุเคราะห์ รพพยาบาลจากหลวงตาจำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในกองบิน ๒๓ ซึ่งหลวงตาท่านเมตตาให้)

ผู้กำกับการกองบิน ๒๓ เรื่องความดีวิฑูครับ ผมควบคุมกำกับดูแลอยู่ครับ ไม่มีปัญหาใด ๆ ทั้งสิ้นครับ เป็นพวกไม่หวังดีต่อประเทศชาติที่ท่านได้เทศน์ให้ญาติโยมฟัง เป็นพวกที่สร้างความแตกแยกขึ้นมาครับ

หลวงตา พวกเราเป็นพวกที่รักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และบำรุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อะไรมันขัดข้องปรึกษาหารือกันได้ ว่าอย่างนั้นเถอะ เรา ขัดข้องตรงไหนก็มาบอกกันปรึกษาหารือกันได้ เพื่ออุ้มชูชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของเราเท่านั้นเอง พอใจ ๆ มันมีอยู่เรื่อย เดี่ยวเอานั่นมาอ้างเอานี้มาอ้าง แหม เราสลดสังเวชนะ คือเราสอนโลกนี้ เอาธรรมพระพุทธเจ้าที่ร้อยขนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์เป็นจำนวนมากมายขนาดไหนมาสอนโลก ทำไมเข้ามาปัจจุบันนี้ เฉพาะอย่างยิ่งในเมืองไทยของเราซึ่งเป็นเมืองพุทธ แล้วทำไมจึงกลายมาเป็นข้าศึกต่อศาสนา แล้วศาสนาเลยจะกลายเป็นผู้ต้องหาเข้าไปนี้เราก็ไม่เคยได้ยิน ฟังมาได้ยินนี้ สลดสังเวชนะ เรา มันหนามากอยู่นะกิเลส มันจะไม่ยอมเลยของดี มันจะยินดีตั้งแต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุด ทำลายกันตลอด เออ เอาละพอใจ ๆ นะ

วิฑูเรานี้ก็ โอ้โฮ ครอบไปเยอะนะ วิฑูต่าง ๆ กว้างขวางมากนะ เป็นประโยชน์แก่คนทั้งประเทศ เวลานี้วิฑูนี้ออกกระจายอย่างรวดเร็วทีเดียว ธรรมะนี่นะ ออก ๆ แล้วฟังว่าอุปสรรคก็อย่างนี้ มันขัดตรงนั้นมันขวางตรงนี้ เราก็คอยฟังไป ๆ เพราะธรรมนี่เป็นกลาง ๆ คอยฟังผิดถูกชั่วดี ไม่ได้ว่าพวกนั้นพวกนี้ ธรรมต้องฟังกลาง ๆ ไม่มีอะไรขัดข้องนะทางวิฑู (ไม่มีครับ) เออ เอาละพอใจ

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

[www.Luangta.com](http://www.Luangta.com) หรือ [www.Luangta.or.th](http://www.Luangta.or.th)

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz